

ĐỀ CHÍNH THỨC

I. PHẦN I (6,0 điểm)

Phạm Tiến Duật - con chim lửa của Trường Sơn huyền thoại, người dựng nên tượng đài người lính Trường Sơn bằng thơ. Trong *Bài thơ về tiểu đội xe không kính*, nhà thơ viết:

? Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng

↵ Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim

↵ Thấy sao trời và đột ngột cánh chim

↵ Như sa như ùa vào buồng lái

(SGK Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019).

Câu 1: Bài thơ được viết theo thể thơ nào? Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ.

Câu 2: Trong câu thơ “*Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng*” tác giả đã sử dụng những biện pháp tu từ nào? Việc sử dụng những biện pháp tu từ đó có tác dụng gì khi biểu đạt ý thơ?

Câu 3: Dựa vào khổ thơ 5, 6 của *Bài thơ về tiểu đội xe không kính*, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 12 câu) theo phép lập luận Tổng hợp - phân tích - tổng hợp để làm rõ tình đồng chí đồng đội của người chiến sĩ lái xe Trường Sơn những năm chống Mỹ, trong đoạn văn có sử dụng một câu cảm thán và thành phần tình thái (gạch chân, chỉ rõ một câu cảm thán và thành phần tình thái).

Câu 4: Tìm một văn bản trong chương trình Ngữ văn THCS cũng viết về thế hệ thanh niên thời chống Mỹ, ghi rõ tên tác giả.

II. PHẦN II (4,0 điểm)

Đọc phần trích sau và thực hiện các yêu cầu:

“... Từ bao đời nay, trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, các vua Hùng đã có công dựng nên Nhà nước đầu tiên trong lịch sử, là tổ tiên chung của toàn dân tộc.

Mọi người dân Việt Nam đều tự hào mang trong mình dòng máu Lạc Hồng. Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng là một trong những ngày lễ trọng đại thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương không chỉ trở thành một bản sắc văn hóa của cộng đồng người Việt, là “sợi chỉ đỏ” tạo nên truyền thống đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của đại gia đình các dân tộc Việt Nam mà đã vượt ra khỏi ranh giới quốc gia để trở thành Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngày 6/12/2012, UNESCO đã công nhận: “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại”.

(Trích *Giỗ Tổ Hùng Vương-hội tụ tinh thần yêu nước, sức mạnh dân tộc*, TTXVN, 29/4/2023)

Câu 1: Ghi lại một câu văn có chứa lời dẫn trực tiếp trong phần trích trên và cho biết hiệu quả của việc sử dụng lời dẫn trực tiếp đó?

Câu 2: Theo em, vì sao Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trở thành Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại?

Câu 3. Từ phần trích trên kết hợp với hiểu biết xã hội, em hãy trình bày suy nghĩ bằng một đoạn văn (khoảng 2/3 trang giấy thi) về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc gìn giữ và xây dựng đất nước hiện nay.

-----HẾT-----

Ghi chú:

Phần I: Câu 1: (1,0 điểm); Câu 2 (1,0 điểm); Câu 3 (3,5 điểm); Câu 4 (0,5 điểm)

Phần II: Câu 1: (1,0 điểm); Câu 2 (1,0 điểm); Câu 3 (2,0 điểm).